



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84-28-3821 7713 Fax: 84-28-3821 7452
Website: www.hsx.vn

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ DELOITTE VIỆT NAM KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIAI ĐOẠN 2024-2029



p

Ngày 29/02/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) và Công ty Cổ phần Holding Deloitte Việt Nam (Deloitte VN) đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029, với các nội dung hợp tác về phát triển bền vững, Chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS) tuân thủ theo IFRS, và các vấn đề liên quan đến kế toán – kiểm toán – báo cáo tài chính.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Việt Hà – Quyền Chủ tịch HOSE, bà Trần Anh Đào - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành HOSE; ông Phạm Văn Thịnh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam cùng các Lãnh đạo chuyên môn của hai đơn vị.

Tại sự kiện, bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc HOSE đánh giá cao kết quả những đóng góp và sự đồng hành của Deloitte Việt Nam. Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Đào chia sẻ: “*Bám sát mục đích thúc đẩy phát triển bền vững của thị trường chứng khoán phù hợp với bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế, hai bên đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp niêm yết tăng cường quản trị rủi ro, quản trị công ty, cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn về kế toán, kiểm toán cho cán bộ của HOSE. Hy vọng rằng, đây sẽ là những tiền đề vững chắc cho*



giai đoạn hợp tác tiếp theo, với hai bài toán lớn là tuân thủ chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS và quản trị công ty gắn với phát triển bền vững”.

Về phía Deloitte, ông Phạm Văn Thịnh, cho biết: *“Với cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng và thị trường, Deloitte Việt Nam vinh hạnh được đồng hành với HOSE trong nhiều hoạt động để thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết và thị trường trong nhiều năm qua. Trong giai đoạn phát triển mới, Deloitte cam kết tiếp tục mang đến nguồn lực và chuyên gia tốt nhất để đóng góp cho những hoạt động của HOSE, với trọng tâm chính là tuân thủ những quy định mới về kế toán và phát triển bền vững.”*

Chương trình hợp tác trong vòng năm năm tới của hai bên sẽ tập trung vào các hoạt động phù hợp với xu thế chuyển động của thị trường gồm: (1) Tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo, chia sẻ kiến thức liên quan đến Môi trường, Xã hội và Quản trị Công ty (ESG) cho thị trường; (2) Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của chuyên gia trong công tác xây dựng các văn bản, hướng dẫn thực hiện do HOSE chủ trì xây dựng mới hoặc sửa đổi; (3) Tổ chức khóa chuyên sâu cho nhân sự của HOSE liên quan đến kế toán – kiểm toán; (4) Đào tạo nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết, công ty đại chúng; (5) Phối hợp tổ chức hội thảo cập nhật điểm mới của VFRS/IFRS, khảo sát xu hướng, sự sẵn sàng và những khó khăn của doanh nghiệp trong việc áp dụng các chuẩn mực IFRS/VFRS.

Thông tin liên hệ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
Bộ phận Truyền thông
Tel: (84- 28) 38217713
Fax: (84-28) 38217452
Email: qhcc@hsx.vn
Fanpage: <https://www.facebook.com/HochiminhStockExchange/>